

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ทางวิชาการ เพื่อร่วมจัดนิทรรศการ "จากงานวิจัยพื้นฐานสู่องค์ความรู้ทางชีวภาพ"

ร่วมโชว์พลังสมองในเชิงสร้างสรรค์ กับ **สิ่งประดิษฐ์จากความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ** ในเวทีการประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสื่อสารความหลากหลายทางชีวภาพ และยกระดับการสื่อสารความรู้ให้เทียบเท่ากับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสากล

โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบเนื้อหา 5 ข้อหลัก

- **เปิดโลกใบจิ๋ว** นำเสนอผลงานที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
- **มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต** นำเสนอผลงานเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตในด้านต่างๆ
- **ความหลากหลายกับการใช้ประโยชน์** นำเสนอผลงานเกี่ยวกับการนำสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
- **เปิดโลกใต้ทะเล** นำเสนอผลงานเกี่ยวกับความหลากหลายหรือความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล
- **วิวัฒนาการ** นำเสนอผลงานเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการ

รูปแบบของผลงาน

เป็นชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์รูปแบบเสมือนจริง (โมเดล) ต้องมีความคงทนถาวร สะดวกต่อการดูแล เก็บรักษา (ไม่ใช่ตัวอย่างสดหรือของจริง) ควรมีน้ำหนักเบา ถอดประกอบง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย มีรายละเอียดเรื่องราว หรือ คำบรรยายประกอบผลงาน พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อคณะผู้จัดทำ และที่สำคัญที่สุด ผลงานจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการภายใต้กรอบของโครงการ BRT โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น

ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์



โมเดลกาบหอยแครง สามารถขยับได้ ภายใต้กรอบเนื้อหาเรื่องการปรับตัวของพืชกินแมลง



โมเดลสังคมเห็ดมาลาสเม็ส ภายใต้กรอบเนื้อหาเปิดโลกใบจั่ว



ผลงานสังคมหอยทากบก ภายใต้กรอบเนื้อหาหมัศจรรย์สิ่งมีชีวิต

ทั้งนี้ผลงานทุกชิ้นจะเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้จัดทำ และโครงการ BRT โดยผลงานจะถูกเก็บรักษาไว้ที่โครงการ BRT เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ

จำกัดเฉพาะนักวิจัย และนักศึกษาที่ได้รับทุน หรือเคยรับทุนจากโครงการ BRT เท่านั้น โดยสามารถส่งประกวดได้ทั้งรูปแบบเดี่ยวหรือทีม (ไม่เกิน 2 คน)

อย่าช้า!!! รีบส่งแนวคิดผลงาน เพื่อเข้าชิงเป็น **20 ผลงานสุดท้าย**ที่จะได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 13 และชิงรางวัลชนะเลิศ **เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเลขานุการ โครงการ BRT โทรศัพท์ **0-2644-8150-4 ต่อ 513, 532, 557**

